

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์	สารเคมีกำจัดศัตรูพืช -เสนอข่าว นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ เปิดเผยแพร่พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการเฉพาะกิจหาข้อสรุป แต่เบื้องต้นตั้งเป้าขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ โดยเชิญรมว.สธ. เข้ามาร่วม แบ่งกลุ่มที่ควรได้รับอาหารอินทรีย์ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.โรงพยาบาล 2.เด็กไทย 3.ร้านอาหาร โรงแรม ได้กำหนดร่วมกันแล้ว 69 จังหวัด มีจังหวัดนำร่องภายใน 6 เดือนนี้ 56 จังหวัด เปิดตัวแล้ว 4 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ด้าน นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กล่าวว่า ประเทศไทยปฏิรูปไม่ได้เพราะไม่รับข้อมูลทางวิชาการ แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คณะกรรมการชุดต่างๆ มีความเห็นย้อนแย้งกัน แต่จากการทำงานและการทำวิจัยมา 40 ปี ยืนยันว่ามีอันตรายมาก ต้องเลิกโดยเร็ว และมีมาตรการควบคุมเกษตรกร ลดการใช้
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ มติชน สวท. สำนักข่าวไทย , ThaiPBS	พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. แฉข่าว ว่า พ.ร.บ.ยาเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2510 พยายามแก้ไขมาตลอดแต่ไม่สำเร็จ จนมีคำสั่งหัวหน้าคสช. เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออย.จึงยกร่างแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวอีกครั้งตั้งแต่ ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจากการประชาพิจารณ์หลายครั้ง มีผู้เห็นด้วยในเนื้อหาต่างๆ 90% ส่วนที่เห็นไม่ตรงกันเป็นประเด็นเดิมที่ทำให้การแก้ไขพ.ร.บ.ยาที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ คำนิยามยา การเปิดเผยโครงสร้างราคา ยา การจดสิทธิบัตรยา และการกำหนดวิชาชีพที่สามารถปรุงและจ่ายยา ทั้งนี้ได้เสนอร่างพ.ร.บ.ยาเข้ากรม.ไปก่อน ส่วนความเห็นที่ยังไม่ลงตัวได้เขียนไว้ในกฎหมาย ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเมื่อได้ข้อสรุปอาจจะไปแก้ไขพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ หรือออกเป็นกฎหมายรอง สำหรับการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 300 คน ที่ยังมีข้อสงสัยร่างพ.ร.บ.ยาที่เสนอกรม.ไป แนวโน้มมีความเข้าใจกันดี โดยประเด็นที่เกสัชกรกังวลเรื่องการให้วิชาชีพอื่นจ่ายยาได้ จากการหารือกันเริ่มเข้าใจมากขึ้น
มติชน ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย M2F ThaiPBS ไทยรัฐ	ยากันยุงพม่า -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการลักลอบขายยากันยุงพม่า ว่า ประเทศไทยมีรอยต่อตามแนวชายแดนกับหลายประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามา ซึ่งไทยจะมีเจ้าหน้าที่ สสจ. และด่านอาหารและยา ของ ออย. คอยตรวจสอบและจับกุม ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ สสจ.ให้ตรวจสอบ ก่อนขยายผลหาต้นตอลักลอบนำยากันยุงเข้ามาในประเทศ โดยอันตรายจากสารยากันยุง มีตั้งแต่แพ้สารหายใจไม่ออก ผลต่อระบบประสาท ในคนอาจไม่มีผลเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิต แต่ในระยะยาวอาจมีผลต่อสุขภาพจากกระบวนการเผาไหม้ที่อาจได้รับสารอันตรายได้ สำหรับผู้ครอบครอง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และส่งออกสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -ที่ จ.ตาก นายชัยพฤกษ์ เชียรธานีรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้ตรวจสอบตลาดพาเจริญ ต.แม่สอด ค้นหาแหล่งจำหน่ายยากันยุงตราที่อดซิลล่า นำเข้ามาจากเมียนมา พบทั้งหมด 75 กล่อง เจ้าหน้าที่ตรวจยึดทั้งหมด ส่วนที่ตลาดวิสาหกิจชุมชน จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตรงข้ามบ้านมุดอง ประเทศเมียนมา พบร้านค้าเมียนมาจำหน่ายยากันยุงดังกล่าวปะปนกับสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยได้รับความนิยมนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เคยตรวจสอบยากันยุงดังกล่าวเมื่อ ต.ค. 2560 พบว่ามีสารอันตรายต้องห้ามที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทย 2 ชนิด ได้แก่ สารเฮปตาฟลูทรีน และสารแอลเลทรีน ไอโซเมอร์ ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หากเข้าสู่ร่างกายจะมีผลทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ชักเกร็ง และเสียชีวิต ดังนั้น ประชาชนต้องระวัง ควรซื้อสินค้าในประเทศซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า เพราะมีการจดทะเบียน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ช่อง 5,7,9</p> <p>มติชน</p>	<p>และมีข้อมูลอย่างชัดเจน</p> <p>ยาปลูกอวัยวะทางเพศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. แดงข่าวกรณีมีการโฆษณาขายยาปลูกอวัยวะทางเพศชื่อ Girly Sex ทางออนไลน์ อ้างผ่านการรับรองจากออย. ว่า ออย.ไม่เคยอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาปลูกเชือกซ์ และไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาขายทางออนไลน์ กรณีผลิตภัณฑ์ Girly Sex ถือเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง มีการนำใบเสียภาษีนำเข้าสินค้าที่ออกโดยกรมศุลกากรมาแสดง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจมาตรฐานจาก ออย. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คนนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ปิดช่องทางการสื่อสารแล้ว อยู่ระหว่างร่วมมือกับตำรวจสืบสวนเพื่อนำเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นยา แต่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา ดังนั้นผู้นำเข้าหรือขายจะมีความผิดฐานนำเข้ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาขายยาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงกาม โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วย ซึ่งออย.ได้ประสานไปยังก.ดิจิทัลฯ ให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์และโซเชียลแล้ว ทั้งนี้ ยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป ไม่อนุญาตให้ขายในเว็บไซต์ หรือนอกสถานที่ขายยาได้ ผู้ที่จะขายยาต้องมีใบอนุญาต และต้องจำหน่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น และหากต้องการโฆษณาขายยา ต้องได้รับอนุญาตก่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายชัยยุทธ คำคุณ โฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า การนำเข้ายาจากต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากออย. ก่อนกรมศุลกากรจึงจะให้นำเข้า ใบเสร็จเสียภาษีจากกรมศุลกากรที่พ่อค้านำมาแอบอ้างนำจะเป็นของปลอม</p>
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์ จ๊ะจิงค์ เต็มเปี่ยม</p>	<p>ภาษีบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยกรณีขยายเวลาขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ออกไปอีก 2 ปี ว่า การพิจารณาขยายเวลาการเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่เป็น 40% ต้องอยู่บนหลักสากลและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย เบื้องต้นจะพิจารณาขึ้นภาษียาเส้น เนื่องจากหลังปรับภาษีบุหรี่เพิ่มทำให้คนหันไปสูบบุหรี่เส้นแทน และมีผู้ประกอบการผลิตยาเส้นเพิ่ม โดยจะปรับขึ้นเฉพาะยาเส้นที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น ส่วนการเก็บเงินภาษีบุหรี่ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพของละ 2 บาท ต้องพิจารณาว่าพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังทำได้หรือไม่</p> <p>น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวถึง กรณีสธ.ให้เก็บเงินจากบุหรี่ของละ 2 บาทเข้ากองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แจ้งกับสธ.ว่าไม่มีกำลังที่จะจ่ายให้ เพราะหลังจากปรับอัตราภาษีใหม่เมื่อ 16 ก.ย. 2560 กำไรจากบุหรี่ของ ยสท. ลดลงเหลือ 10 สตางค์ต่อซอง หากต้องส่งเงินให้กองทุนจะทำให้ ยสท.ขาดทุนและพนักงานเดือดร้อน</p> <p>-เสนอบทความว่า ชาวไร่ยาสูบกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ ยสท.ประกาศไม่รับซื้อใบยา และรัฐบาลเดินหน้าขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เป็น 40% ซึ่งคาดว่าจะทำให้อุตสาหกรรมหดตัวลงอีก 50% และความต้องการรับซื้อใบยาของยสท.ลดลงอีก ซึ่งทุกครั้งที่มีการเก็บภาษีเพิ่มจากบุหรี่ ตลาดบุหรี่จะหดตัวลง แต่การบริโภคยาเส้นมวนเองและบุหรี่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือชาวไร่ยาสูบ ทั้งนี้ หากรัฐบาลต้องการให้ 48 ล้านคนเข้าถึงระบบประกันสุขภาพพื้นฐาน ควรเก็บเงินสมทบจากสินค้าบาปอื่น ๆ บ้าง</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>คดีหมอ ยอร์น</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 ส.ค. 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง กรณี นายยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 25561 โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องรวบรวมและขนส่งซากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วไปกำจัดให้ถูกต้อง รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์รับขยะอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยหลังจากนี้ คพ.จะส่งร่าง พ.ร.บ.กลับไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอกรมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสนช. หากเห็นชอบภายในปีนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562 ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ได้แก่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ</p> <p>นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ พบมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 154 แห่ง มีขยะนำเข้าจากพื้นที่อื่นวันละประมาณ 34 ตัน หลังผ่านกระบวนการคัดแยกจะเหลือขยะที่นำไปทิ้งที่บ่อกำจัดขยะ อบต.โคกสะอาด วันละประมาณ 800 กก. เมื่อสะสมต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ทำให้มีเศษซากขยะพิษอันตรายในบ่อขยะประมาณ 320 ตัน</p> <p>ด้าน นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามปัญหาและตั้งคณะกรรมการสาธารณสุข โดย สสจ. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และอปท. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ทีวีบันเทิง</p>	<p>ใบอังกาบหนู</p> <p>-กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเรื่องใบอังกาบหนูรักษามะเร็งทางสื่อต่าง ๆ ทีม ปชส.ของกระทรวงสาธารณสุขทำงานข้าง ปล่อยให้มีการเสนอข่าวเรื่องนี้อยู่หลายวัน ซึ่งกรณีต้นอังกาบหนูนั้น ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการจากสถาบันใด ๆ ว่ามีสรรพคุณทางยา สื่อต่าง ๆ จึงไม่ควรเสนอข่าว เพราะจะเป็นการสนับสนุนยาผีบอก ทำให้คนหลงเชื่อและได้รับอันตรายได้</p>
<p>ช่อง 7 เพจ drama-addict</p>	<p>ผลตรวจแซนติวิชไล้ลาลี</p> <p>-เสนอข่าว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการตรวจสอบไล้แซนติวิชหมูหยองจาก จ.อุบลราชธานี ว่าจากการตรวจสอบทางกายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบตัวอย่างเส้นใยหมูหยองกับเส้นใยลาลี พบว่าเส้นใยลาลีมีขนาดเล็กกว่าเส้นใยของหมูหยอง เมื่อใช้ของมีคมตัด รอยตัดของเส้นใยลาลีจะไม่เรียบ ส่วนเส้นใยหมูหยองจะเรียบ สรุปว่าไล้แซนติวิชหมูหยองที่ตรวจทำมาจากเนื้อสัตว์จริง ไม่เป็นอันตราย แต่ไร้คุณภาพเพราะมีการย้อมสี หลังจากนั้นต้องตรวจสอบ DNA อีกครั้งว่าเป็นเนื้อสัตว์ชนิดใด และแนะนำว่าแซนติวิชควรบริโภคภายในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม การทำหมูหยองจะใช้เนื้อส่วนสะโพกขาหลัง หากใช้เนื้อไก่หรือเนื้อปลาทดแทนจะจัดเป็นอาหารปลอมซึ่งปัจจุบันยังคงพบการปลอมแปลงอาหาร เช่น อาหารเจที่มีเนื้อสัตว์ผสม รังนกปลอม ผู้บริโภคที่มีข้อสงสัยหรือพบอาหารที่สงสัยว่าจะมีสิ่งปลอมปน ไม่ได้คุณภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย.1556 หรือแจ้ง สสจ.</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า, โลกวันนี้,กรุงเทพฯธุรกิจ ออนไลน์</p>	<p>เปิดตัวแอปฯ H4U</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว. สธ. เป็นประธานเปิดงาน สธ. ชวนคนไทยออกกำลังกายเดิน-วิ่ง รู้ทันสุขภาพตนเอง โดยมี ก้อย-รัชนี วงศ์วิริยะ เข้าร่วมงานด้วย พร้อมเปิดตัว Application H4U Health For You ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลของผู้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ กับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาลในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงประวัติการรับบริการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลสุขภาพ สถานพยาบาล สมุดสุขภาพครอบครัว ประวัติวัคซีน และการจองคิวออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพฯธุรกิจ ออนไลน์</p>	<p>โรคตาต่อกระจก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคต่อกระจกเกิดจากความชุ่มชื้นของเลนส์แก้วตา ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้แสงผ่านเข้าไปที่จอประสาทตาได้ในลูกตาได้น้อยลง ผู้ป่วยจะรู้สึกมีอาการตามัวตลอดเวลา สู้แสงไม่ได้ มองเห็นภาพซ้อน และเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ตาบอดได้ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิ สูงอายุ อุบัติเหตุ สารเคมี โรคเบาหวาน การรับประทานยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียงต่อดวงตา กรรมพันธุ์ ความผิดปกติแต่กำเนิด เป็นต้น การรักษากรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงอาจใช้ยาหยอดตาเพื่อชะลออาการและความรุนแรง กรณีเป็นมากที่เรียกว่าต่อกระจกสุก จะผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียม ส่วนการสลายต่อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์ หรือ “เฟโค” เป็นวิธีการรักษาต่อกระจกที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กประมาณ 3 มม. ไม่ต้องเย็บแผล ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ยกเว้นโดนกระแทกที่ตาอย่างรุนแรง อาจทำให้เลนส์ที่ใส่ไว้เคลื่อนและมีผลทำให้ตามัวลงทันที</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคมือ เท้า ปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 ส.ค. 2561 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 41,702 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก 1-3 ปี ช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิ.ย. - ก.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยเดือนละกว่า 10,000 คน แนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวัง หากบุตร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>หลานมีไข้ มีจุดหรือผื่นแดงบริเวณ ลิ้น กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือฝ่าเท้า ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยสถิติโรคมือ เท้า ปาก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสม 38,000 ราย เป็นผู้ป่วยในกทม. 6,000 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-4 ปี รองลงมา 5-9 ปี เขตที่พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก มากที่สุด ได้แก่ หนองจอก เขตพญาไท และปทุมวัน ตามลำดับ</p>
ทีวีช่อง 7 NBT เดลินิวส์	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกล่าสุด วันที่ 21 ส.ค. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 47,149 ราย เสียชีวิต 58 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี ผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 35 ปีขึ้นไป กรมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE@อาสาปราบยุง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ “อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก: ทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่” ให้ประชาชนติดตามข้อมูลวิธีกำจัดยุง การติดต่อหน่วยฉีดพ่น และช่วยกันกำจัดยุงลาย</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ก้อชชูป การเมือง	<p>ชื่นชม รอง ผอ.อภ.</p> <p>-กล่าวชื่นชม ภญ.ดร.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม ที่ทำงานสร้างความมั่นคงทางยาให้ไทยมานาน จนเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับโลก CERTIFIED PHARMACEUTICAL INDUSTRY PROFESSIONAL การันตีความเป็นมืออาชีพทางเภสัชอุตสาหกรรม ครอบคลุมด้านยาและชีววัตถุ ล่าสุดได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างปี 2561” จาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมองค์กร ส่วนรวม และประเทศชาติ</p>
สยามบันเทิง	<p>ประกวดหนังสั้นสถาบันมะเร็งฯ</p> <p>-เสนอข่าว ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดกิจกรรม NCI SHORT FILM AWARD 2018 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน เพื่อความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ภายใต้หัวข้อ มะเร็ง 5.0 CONCEPT : FREE CANCER CANCER FREE โดยประกวดหนังสั้นมีเนื้อหาแบ่งปันประสบการณ์ ลดความเสี่ยง สร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็ง วิธีการป้องกัน แนวทางการรักษา เมื่อมะเร็งก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลรอบตัว โหลดใบสมัครได้ทาง www.tv.burabha.com, www.nci.go.th ตั้งแต่วันที่ - 15 ตุลาคม 2561</p>
สยามรัฐ มติชน	<p>น้ำยำนางสกัด</p> <p>-เสนอข่าว งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เรื่อง “ผลการเช็ดตัวลดใช้น้ำธรรมดาผสมน้ำยำนางสกัดเย็น” ของนางสุนีย์ วังชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ซึ่งพบว่า การเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาผสมน้ำยำนางสกัดเย็นมีผลต่อการลดไข้ได้ อุนหภูมิร่างกายลดลง แตกต่างกับเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส</p>
สยามรัฐ ไทยโพสต์	<p>ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว นำโดย น.ส.อังคณา อินทสา มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วยเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายชุมชน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลงานด้านสังคม ผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผอ.ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข ก.ยุติธรรม ก.มหาดไทย และ สตช. ทำงานเชิงรุกเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>พฤติกรรมไม่ยอมรับความจริง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ แนะนำให้สำรวจตัวเองว่าเข้าข่ายแพ้ไม่แพ้หรือไม่ โดยสังเกตตัวเอง หากใครเตือนอะไรไม่ได้ โกรธ โมโห ชัดเคืองใจ มีความคิดในแง่ลบเสมอ ถือว่าเข้าข่ายเป็นคนแพ้ไม่ได้ ยอมรับความจริงไม่เป็น ควรยอมเปิดใจรับฟัง เพราะทำให้ได้บทวนปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น การรู้จักความพ่ายแพ้คือการอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตว่าไม่มีใครได้เป็นที่หนึ่งตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น</p>
line	<p>รพ.ทับสะแกชี้แจงข้อเท็จจริง</p> <p>-สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ช่างบี ทับสะแกทีม โพสต์คลิปลิวดีโอเด็ก 2 คนที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ระบุว่า รพ. 2 แห่งปฏิเสธรับผู้ป่วยไว้ในรพ. ต้องนำกลับไปดูอาการที่บ้าน โดยได้รับรายงานจากรพ.ทับสะแกว่า ผู้บาดเจ็บ 2 ราย รพ.บางสะพานทำแผลให้แล้ว แพทย์ให้นอนพักรักษา แต่สภาพพื้นที่แน่นหนาแจ้งว่าถ้าไม่สะดวกก็กลับบ้านได้ ญาติจึงพามารพ.ทับสะแก ซึ่งเตียงเต็มเช่นกัน และให้พิจารณาว่าพอจะนอนได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หรือไม่ ผู้ป่วยทั้ง 2 ได้นอนพักรักษาที่รพ.ทับสะแก และได้ส่งตัวไปรพ.ประจวบฯ 1 ราย ส่วนอีกรายกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน สำหรับผู้โพสต์ ไม่ได้เข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ แต่รับทราบข้อมูลจากการพูดคุยต่อกันมา และล่าสุดได้ลบข้อความดังกล่าวแล้ว



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch